

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๐๘๓



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๒๗๐

ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำและนำส่งรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงการคลัง (ผ่านสำนักงานคลังจังหวัด) ได้ทันตามที่กฎหมายกำหนด ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงสถานะในไฟล์สำรวจการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลย้อนหลังกรณีเครื่องแม่ข่ายของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ชัดช่องและข้อมูลไม่ปรากฏในระบบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทราบสถานะทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นปัจจุบัน จนกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ครบทุกแห่ง

๒. ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งสถานะการทำงานที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ทันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามที่กฎหมายกำหนด ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำกับดูแล หรือให้ครู ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าช่วยเหลือ แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ทันในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาพร้อมกันเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ทัน กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งว่าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสามารถประสานขอความร่วมมือสำนักงานคลังจังหวัด และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเข้าช่วยเหลือแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีดังกล่าวได้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิมลรัตน์ นิ่มนวล)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ผู้บังคับการจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙

ผู้ประสานงาน นายพิชญ์ ทองดี โทร ๐๘๖๗๕๐๑๙๓๑

ถ่วนที่สุต

ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๒๖๐



๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๗๗๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร มีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมหารือ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีมติในที่ประชุมให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่คาดว่าจะไม่สามารถจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้รวบรวมข้อมูลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการจัดทำรายงานการเงินเพื่อนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงการคลัง ได้ทันตามที่กฎหมายกำหนด ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางทราบเพื่อเข้าช่วยเหลือให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำและนำส่งรายงานการเงินได้ทันตามที่กฎหมายกำหนด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำและนำส่งรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงการคลัง (ผ่านสำนักงานคลังจังหวัด) ได้ทันตามที่กฎหมายกำหนด ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงสถานะในไฟล์สำรวจการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลย้อนหลังกรณีเครื่องแม่ข่ายของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ชัดช่องและข้อมูลไม่ปรากฏในระบบตามหนังสือที่อ้างถึงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทราบสถานะการทำงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นปัจจุบัน จนกว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ครบทุกแห่ง

๒. ในกรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งสถานะการทำงานที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ทันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามที่กฎหมายกำหนด ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำกับดูแล หรือให้ครู ก ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าช่วยเหลือ แนะนำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ทันในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน

เพื่อให้...

ศาลากลางจังหวัดกระบี่

เลขที่ ๒๒๐๗

วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๗

เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

สำนักทะเบียน

เลขที่ ๒๑๘๖

วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๗

เวลา

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดส่งรายการเงินประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ทัน
กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งว่าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สามารถประสานขอความร่วมมือสำนักงานคลังจังหวัด และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเข้าช่วยเหลือ แนะนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกวิทย์ มีเกียรติ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวลลิตา ปกรณ์กาญจน์ โทร. ๐๘๐-๐๗๒๗๐๓๕

